

THÔNG BÁO

Về việc cảnh giác, tố giác hiện tượng lừa đảo bán giống cây trồng, vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật

Theo phản ánh của một số đại lý kinh doanh buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh ta: Trong thời gian gần đây xuất hiện một nhóm đối tượng, từ 2 – 3 người, chúng cùng đi với nhau trên một xe ô tô bán tải (gồm 1 nam 1 nữ hoặc 2 nam 1 nữ. Trong đó: Nam khoảng trên 30 - 35 tuổi to, người to cao; Nữ 01 người tầm tầm. Các đối tượng này chúng đeo khẩu trang nên người dân không rõ mặt). Nhóm đối tượng này đã đến một số các đại lý kinh doanh buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở một số huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kinh Môn, Thanh Hà và tự giới thiệu là: “cán bộ của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT,...”. Nếu hỏi lại thì các đối tượng này nói mới chuyển công tác từ nơi này, nơi khác về.... hoặc chúng có nhắc tên tới một số cán bộ ngành nông nghiệp của tỉnh, của huyện để tạo niềm tin.

Hành động của các đối tượng này là: Chào bán thuốc diệt chuột và giới thiệu “đây là thuốc diệt chuột mới của tỉnh, loại thuốc này có tác dụng sau khi rắc hoặc phun phun là chuột chạy đi hết”, các đối tượng này còn cam kết “nếu hiệu quả của thuốc không đúng như thế thì bồi thường gấp đôi”. Ngoài ra, chúng còn chào bán các loại phân bón, chế phẩm kích thích sinh trưởng, giống cây trồng phổ thông trên thị trường nhưng có giá thấp hơn so với giá thị trường,... hoặc đề nghị cửa hàng cho treo biển quảng cáo và hứa sẽ trả 1 -2 triệu đồng/tháng. Để đánh vào lòng tham của các đại lý các đối tượng này còn đưa ra chiêu trò nếu ký hợp đồng khoảng 30-40 triệu đồng sẽ được giảm giá và có quà khuyến mại. Nếu không đủ tiền thì chúng yêu cầu ứng trước cho chúng khoảng 5-10 triệu đồng.

Trước hiện tượng trên, Chi cục Trồng trọt và BVTV khẳng định: Trên thị trường hiện nay không có loại thuốc diệt chuột nào được đăng ký là có tác dụng xua đuổi chuột và tỉnh cũng không có chương trình bán thuốc diệt chuột như những lời quảng cáo giới thiệu của nhóm đối tượng trên.

Vậy, Chi cục Trồng trọt và BVTV thông tin để các đại lý kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh hết sức cảnh giác, tránh bị lừa. Đồng thời cũng khuyến cáo nếu gặp trường hợp nào như trên thì thông báo ngay cho chính quyền, hoặc công an địa phương./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo sở NN&PTNT (để B/C);
- Phòng NN&PTNT các huyện, TX, TP;
- Trung tâm DVNN huyện/TP/TX;
- Các đ. lý KD vật tư phân bón, thuốc BVTV;
- Lưu VT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



Trần Trung Âu